

Câu	Nội dung	Thang điểm
1	<b>Vai trò của cộng đồng khi tham gia vào quá trình quy hoạch và quản lý đô thị là</b>	<b>2,0</b>
	Cộng đồng mang tính khách quan gắn liền với truyền thống lịch sử phát triển xã hội	0,5
	Cộng đồng có tác động lớn đến quá trình hình thành, tồn tại và phát triển làng xã, các vùng nông thôn mới hay các đô thị trong quá trình đô thị hóa	0,5
	Nhiều yếu tố cộng đồng từ truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội,... nếu ta biết khai thác vận dụng và nâng cao thì hiệu quả kinh tế - xã hội sẽ phát huy tác dụng tích cực	0,5
	Quá trình quy hoạch phát triển và quản lý đô thị không thể xem nhẹ các quy luật khách quan, quy luật có tính truyền thống.	0,5
	<b>Tổng điểm câu 1</b>	<b>2,0đ</b>
2	<b>Cơ cấu cộng đồng đô thị Việt Nam có 8 cơ cấu</b>	<b>2,0</b>
	Cơ cấu nhân khẩu (dân số) – xã hội	0,25
	Cơ cấu nghề nghiệp	0,25
	Cơ cấu quản lý hành chính, quyền lực	0,25
	Tổ chức xã hội và các đoàn thể xã hội, các nhóm hội tự nguyện	0,25
	Cơ cấu mức sống (sự phân tầng xã hội)	0,25
	Cơ cấu văn hóa – lối sống	0,25
	Cơ cấu quần cư	0,25
	Cơ cấu cộng đồng đô thị Việt Nam trong những cách tiếp cận mới	0,25
	<b>Cơ cấu mức sống (sự phân tầng xã hội)</b>	<b>1,0</b>
Cộng đồng Việt Nam có sự phân tầng rõ nét trong cơ chế rõ ràng	0,25	

	Sự phân hóa giàu – nghèo đã tạo ra các mức sống khác nhau trong dân cư mỗi cộng đồng	0,25
	Khoảng cách giàu – nghèo ngày càng giãn rộng. Trong đó, nhóm người nghèo thuộc nhóm nhạy cảm, chịu thiệt thòi và có rất ít cơ hội. Vì thế, các chương trình phát triển cộng đồng chủ yếu tập trung vào nhóm người nghèo, phụ nữ và trẻ em.	0,25
	Tạo điều kiện thúc đẩy các hoạt động cộng đồng, kết hợp hài hòa lợi ích của tất cả nhóm xã hội đặc biệt như các đối tượng chính sách, người nghèo, người tàn tật, nhóm ngoài lề hay lệch chuẩn,... nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững cho cộng đồng	0,25
	<b>Cơ cấu văn hóa - lối sống</b>	<b>1,0</b>
	Ngày nay, về cơ bản Việt Nam là một xã hội nông nghiệp và nông thôn, ý thức và thực tiễn đời sống cộng đồng nông thôn vẫn còn ăn sâu. Bên cạnh đó, cộng đồng đô thị chiếm tỷ trọng nhỏ. Vì thế, văn hóa lối sống nông thôn vẫn còn phổ biến trong hầu hết tất cả các cộng đồng	0,5
	Những hành vi cư xử, những giá trị xã hội là biểu hiện rõ nét của văn hóa và lối sống của cộng đồng	0,25
	Các yếu tố văn hóa truyền thống và hiện đại thu hút sự tham gia của người dân là những yếu tố góp phần tạo nên bộ mặt văn hóa của một cộng đồng	0,25
	<b>Tổng điểm câu 2</b>	<b>4,0đ</b>
<b>3</b>	<b>Hiệu quả của việc sử dụng nguồn lực đóng góp của cộng đồng thông qua các hoạt động sau:</b>	<b>1,0</b>
	Tham gia vào việc xây dựng, thực hiện dự án	0,5
	Tham gia quản lý, duy trì và bảo dưỡng Tham gia giám sát, đánh giá	0,5
	<b>Tham gia vào việc xây dựng, thực hiện dự án:</b>	<b>1,0</b>
	Cộng đồng có thể tham gia đóng góp ý kiến cho các dự án, đề xuất các ý tưởng phát triển,...nhằm giảm được chi phí có chính quyền.	0,5
	Ngoài ra khi tham gia trong quá trình thực hiện và xây dựng dự án cũng sẽ là một hình thức đào tạo nghề trực tiếp cho cộng đồng và có thể cải thiện cuộc sống cộng đồng dân cư trong tương lai	0,5
	<b>Tham gia giám sát, đánh giá:</b>	<b>1,0</b>
	Sự tham gia giám sát và đánh giá của cộng đồng sẽ mang lại nhiều lợi ích cho dự án, đảm bảo các tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật và chất lượng dự án.	0,5
	Đồng thời có thể phát hiện kịp thời các khiếm khuyết, khắc phục và xác định rõ kết quả của dự án đối với cuộc sống của cộng đồng dân cư	0,5
	<b>Tham gia quản lý, duy trì và bảo dưỡng:</b>	<b>1,0</b>

	Cộng đồng có thể tham gia hoàn toàn trong việc quản lý, duy trì và bảo dưỡng nhằm đề cao tinh thần trách nhiệm của người dân.	0,5
	Đồng thời chi phí đầu tư sẽ giảm đi, tận dụng kinh phí cho các hoạt động khác	0,5
	<b>Tổng điểm câu 3</b>	<b>4,0đ</b>